

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2024 -2025

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo nhà trường, chiều ngày 05/10/2024 trường THCS Phúc Đồng đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2024-2025.



Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động là dịp quan trọng để các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được nói lên tiếng nói, suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân cũng như của nhóm, tổ chuyên môn; tham gia đóng góp ý kiến cho Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024; Phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025 nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, góp phần xây dựng cơ quan văn hoá, trong sạch, vững mạnh.

Tham dự Hội nghị có 40 cán bộ, viên chức, người lao động của nhà trường. Với tầm quan trọng của Hội nghị, toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị đã thể hiện sự nghiêm túc, tập trung cao độ trong suốt quá trình diễn ra chương trình hội nghị.

Để điều hành chương trình, Hội nghị bầu Đoàn chủ tịch gồm có 02 đồng chí: Dương Văn Tuynh (Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng); Đào Lê Thanh (Chủ tịch Công đoàn). Đoàn Chủ tịch giới thiệu 01 đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hoài (Thư ký Hội đồng) làm thư ký Hội nghị.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Dương Văn Tuynh trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2024-2025. Đồng chí kế toán Báo cáo hoạt động tài chính, công khai thu chi. Đồng chí trưởng ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2024 báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 -2026. Thảo luận tại hội nghị: Cán bộ, giáo viên, nhân viên phát biểu ý kiến đóng góp về các hoạt động, chính sách nhà trường, đề xuất giải pháp cho năm học mới. Ký kết giao ước thi đua: Giữa Ban Giám hiệu và Chủ tịch Công đoàn và các Tổ trong nhà trường. Biểu quyết các chỉ tiêu thi đua năm học 2024-2025.



Ba đồng chí Tổ trưởng kí giao ước thi đua

Sau thời gian nghỉ giải lao, Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026 với kết quả có 03 đồng chí được tín nhiệm cao trúng cử đó là: đồng chí Trần Thu Hạnh (GV Tổ tự nhiên); đồng chí Hoàng Thị Dung (GV Tổ tự nhiên), đồng chí Vũ Văn Vinh (GV Tổ tự nhiên).



Hội nghị chúc mừng 03 đồng chí trúng cử ban TTND

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Hội nghị đã tiến hành thảo luận để đóng góp, xây dựng hoàn thiện kế hoạch nhiệm vụ năm học. Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham luận của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

Đại diện đoàn thư ký thông qua Nghị quyết Hội nghị và cam kết giao ước thi đua giữa cán bộ, viên chức, người lao động với Hiệu trưởng về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025.

Hội nghị đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi, tinh thần Đoàn kết - Chung sức - Chung lòng - Phần đấu đưa trường THCS Phúc Đồng lên một tầm cao mới trong năm học 2024-2025 – một năm học với biết bao thử thách; Tập thể Hội đồng Sư phạm nhà trường quyết tâm tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, sự năng động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững sự phát triển nguồn trí lực cho đất nước.

Người viết tin

Vũ Văn Vinh